

แบบสอบถามจรรยาบรรณ

ลำดับที่ วัน เดือน ปี	สถานที่และงาน/โครงการที่สำรวจ ตำแหน่งหรือการสั่งการของผู้สำรวจ	การดำเนินการของผู้รับการสำรวจ
19 Dec 61.	<p>หน้าตึกวิทยุกระจายเสียง กรมการสื่อสารโทรคมนาคม</p> <p>วันที่ ๑๙.๑๒.๖๑: ได้สัมภาษณ์ผู้ควบคุม วิทยุกระจายเสียง และผู้ควบคุมการเดินวิทยุกระจาย เสียง.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รวมทรัพย์สินที่ไว้ใช้ประโยชน์ของเอกชน (๑๙๓๖) ได้รวมทรัพย์สินของรัฐ (๑๙๓๗ 2) 2. มีทรัพย์สินที่จัดสรรให้กรมการสื่อสาร โทรคมนาคม. ระเบียบกรมการสื่อสาร โทร. 2540 3. ได้รวมทรัพย์สิน ๑๙๓๖. 4. ได้รวมทรัพย์สินที่กรมการสื่อสาร (Government Innovation Lab) กรมการสื่อสารโทรคมนาคม มี ๓๐๐ ล้านบาท ภายใต้โครงการวิจัย/งานวิจัย ของภาคเอกชน และสำนักงานวิจัย 4. ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้ ใช้ประโยชน์ของรัฐ มีทรัพย์สินที่ มีอยู่ ๑๐๐๐ ล้านบาท ได้รวมทรัพย์สิน และทรัพย์สินที่จัดสรรให้กรมการสื่อสาร โทรคมนาคม. ระเบียบกรมการสื่อสาร โทร. 2540 ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้กรมการสื่อสาร โทรคมนาคม. ระเบียบกรมการสื่อสาร โทร. 2540 ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้กรมการสื่อสาร โทรคมนาคม. ระเบียบกรมการสื่อสาร โทร. 2540 ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้กรมการสื่อสาร โทรคมนาคม. ระเบียบกรมการสื่อสาร โทร. 2540 <p>2. ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้ ใช้ประโยชน์ของเอกชน (Good Mail) ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้กรมการสื่อสาร โทรคมนาคม. ๑๐๐%. ๑๙๓๗ 4 ได้รวมทรัพย์สินที่จัดสรรให้</p>	

ข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณริสชัย ป้อมเสื่อ)
 ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
 และการตรวจติดตามงานในพื้นที่

ที่	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ
๑	โครงการประชารัฐสวัสดิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งขณะนี้อำเภอได้ดำเนินการสัมมนาและอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอาชีพ ขอให้ดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของผู้แจ้งความประสงค์ รวมทั้งดำเนินการให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ คือให้เกิดความรู้ความสามารถนำไปช่วยประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะฝึกอาชีพให้มีการรวมกลุ่มและให้ทราบแหล่งทุนที่จะสนับสนุน ให้สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป และขอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ทราบและเข้าใจโครงการอย่างแท้จริงด้วย	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง - อำเภอทุกอำเภอ
๒	โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอ่างทองสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Road Map) โดยการประชุมประชาคม ครั้งที่ ๑ - ๓ สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐% ส่วนครั้งที่ ๔ มีปัญหาในเรื่องชาวมุสลิมไม่สามารถร่วมประชุมประชาคมด้วย เนื่องจากอยู่ระหว่างถือศีลอด แต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๑๐๐% ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและตามวัตถุประสงค์ต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
๓	โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน รวม ๔๔๘ ปัญหา เสนอจังหวัดแล้ว รอสรุพบว่า จะดำเนินโครงการอะไร เพื่อแจ้ง ก.บ.จ. หรือแจ้งพื้นที่ดำเนินการต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
๔	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จังหวัดอ่างทองได้จัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลข่าวสารไว้เรียบร้อย และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก โดยมีเว็บไซต์ของจังหวัด สำหรับระบบเน็ตประชารัฐยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนด้วย	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการทุกส่วน - อำเภอทุกอำเภอ (รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่)

หมายเหตุ รายละเอียดข้อเสนอแนะฯ ปรากฏตามสำเนาสมุดตรวจราชการ ที่ส่งมาพร้อมนี้